



PTGปี64ลุยลงทุน4-5พันล. ขยายปั๊มน้ำมัน-LPG ■ ต้นรายได้เติบโต8-12%



พิทักษ์
รัชกิจประการ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG ในปี 64 บริษัทฯ เตรียมลงทุนไว้

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

TOA ยอดขายพุ่ง 10% ทุ่ม 600 ล. พัฒนาธุรกิจ ขยาย MEGA PAINT

นิเวศ คอนเน็คท์ - TOA หวังยอดขายปี 64 เติบโต 10% หลังนี้คือส่วหวอดตัว มั่นใจออเดอร์ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์พุ่งแรง หลังโควิด-19 คลี่คลาย พร้อมทุ่มเงิน 600 ล้านบาท ปรับปรุงโรงงาน-พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่

นายจุฑาทวีร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายปี 64 จะเติบโต 10% จากปีนี้ที่คาดว่ายอดขายลดลงประมาณ 5% โดยมีปัจจัยหนุน

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

PTTEP กางแผนงานระยะ 5 ปี อัดงบ 2.3 หมื่นล้านเหรียญ



พงศ์ธร
ทวีสิน

นิเวศ คอนเน็คท์ - PTTEP คลอดแผนการดำเนินงาน 5 ปีอัดงบลงทุน 23,637 ล้านดอลลาร์ คาดปริมาณการขายปีโตเฉลี่ยเติบโตเฉลี่ย 6% พร้อมหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายพงศ์ธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทตั้งงบ

ลงทุนการดำเนินงานตามแผน 5 ปี (64-68) ไว้ที่ 23,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (CAPEX) จำนวน 14,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

ธนาคารกรุงเทพปีที่ 76... นายปิณฑิลาธิอานวย ประธานกรรมการธนาคารนายเดชา ตูลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 76 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปี 2563 นี้ธนาคารได้น้อมนำพระสงฆ์จาก 5 วัด ประกอบด้วย วัดยานนาวา วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และวัดราชสิงขร เพื่อรับบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม





PTG

ราว 4,000–5,000 ล้านบาท สำหรับลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมัน (ปั๊ม) และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ราว 3,000–3,500 ล้านบาท

โดยในปี 64 บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายทั้งปั๊มน้ำมันและปั๊ม LPG จำนวน 150-200 สาขา จะเน้นขยายปั๊มนขนาดใหญ่ที่มีการเพิ่มบริการที่หลากหลาย จากปัจจุบันมีปั๊มน้ำมันอยู่ราว 2,078 สาขา และมีปั๊ม LPG อยู่ราว 200 สาขา ส่วนอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท เตรียมใช้

ลงทุนในการขยายธุรกิจจอนออยล์ โดยจะดึงพันธมิตรเข้ามาเสริมในพื้นที่ปั๊มน้ำมันเพิ่มเติมอีกหลายราย ส่วนที่เหลือ 500 ล้านบาท รองรับขยายลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

สำหรับปี 64 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายน้ำมันรวม 5,600 ล้านลิตร เติบโต 8-12% จากปี 63 คาดว่าจะมียอดขายราว 5,000 ล้านลิตร และตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโต 8-12% สอดคล้องกับยอดขายน้ำมัน เนื่องจากคาดว่าจะในปีหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายหลังจากคาดว่าจะมีวัคซีนป้องกัน

จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น

ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 4/63 คาดว่าจะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน และเติบโตดีกว่าช่วงไตรมาส 3/63 เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มลูกค้ากว่า 70% เป็นกลุ่มน้ำมันดีเซล ขณะที่เบนซินมี 30% จึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก ●



PTTEP

รายจ่ายดำเนินงาน (OPEX) จำนวน 9,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการขยายการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนต่อเนื่องจากปี 64

สำหรับงบลงทุนในปี 64 นั้น บริษัทฯ ตั้งงบ

ลงทุนไว้ 4,196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน CAPEX จำนวน 2,588 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ OPEX จำนวน 1,608 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับแผนการรักษาระดับการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงการ

ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรียวัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสติ เบอร์วาคซ์ และเร่งการพัฒนาโครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 ปี โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนเงิน 493 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่บริษัทฯ จะเร่งกิจกรรมการสำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 5 ปี บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณการขายปิโตรเลียมเติบโตเฉลี่ย 6% โดยในปี 64 คาดว่าจะมีปริมาณการขายปิโตรเลียมที่ระดับ 375,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และในปี 68 คาดว่าจะมีปริมาณการขายปิโตรเลียมที่ระดับ 462,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ●

TOA

จากความต้องการใช้สีทาอาคารเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการแนวราบที่มีแนวโน้มการก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้น หลังการระบาดของโควิด-19 เริ่มเข้าสู่ระยะคลี่คลาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวธุรกิจใหม่อย่าง “WHO Service” บริการงานช่างมาตรฐานใหม่ เพื่อเป็นช่องทางแนะนำช่างผู้รับเหมามืออาชีพที่ตอบโจทย์เจ้าของบ้าน ด้วยโซลูชันงานก่อสร้างซ่อมบำรุงรีโนเวทบ้าน ปรับปรุงโรงงานครบระบบ โดยทีมช่างที่ผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกจาก TOA เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้และมั่นใจได้ 100% ด้วยบริการอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

โดยธุรกิจใหม่ดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานมาแล้ว 3 เดือน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่



จตุภัทร์
ตั้งคารวคุณ

บริษัทประมาณ 22 ล้านบาท และคาดหวังว่าในปีหน้าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีซึ่งโมเดลธุรกิจ “MEGA PAINT Warehouse” จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนในปี 64 ไว้ที่ราว 600 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุงโรงงานในทุกภาคส่วน รวมถึงขยายสาขาในธุรกิจ MEGA PAINT Warehouse ให้อยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ●



SCBจับมือ“Lightnet”รับเงินโอนข้ามประเทศ

นิวส์คอนเน็คท์-SCB ร่วมมือ “Lightnet Group” เปิดให้บริการรับเงินโอนข้ามประเทศจากประเทศเกาหลีใต้มาสู่ไทย ตอบโจทย์และรองรับความต้องการในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นายสีหนาท ล้าซ่า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Solution and Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับ Lightnet Group บริษัทสตาร์ทอัพฟินเทค ผู้ให้บริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยี Blockchain ในการเปิดให้บริการรับเงินโอนข้ามประเทศจากเกาหลีใต้มาสู่ประเทศไทย

โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารผู้รับโอนในประเทศไทยกว่า 24 แห่งผ่านบริการพร้อมเพย์แบบเรียลไทม์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถขยายขอบเขตการให้บริการรับโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายและช่องทางของ Lightnet ทั้งนี้ ธนาคารคาดหวังว่าบริการรูปแบบใหม่จะสามารถยกระดับประสบการณ์การทำธุรกรรมรับเงินโอนระหว่างประเทศแบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้ารวมถึงรองรับการทำ



ธุรกรรมระหว่างประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่นายตฤปดี อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท Lightnet Group กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายสำคัญคือการเป็นศูนย์กลางการชำระเงินแห่งใหม่ เพื่อให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ และรวดเร็ว ผ่านเทคโนโลยี Blockchain บนเครือข่ายระบบปฏิบัติการจากสหรัฐฯ ในนาม Stellar Network

โดยในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะร่วมเป็น

พันธมิตรกับบริษัทชั้นนำอีกหลายประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและขยายบริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ Lightnet ประกาศรับเงินลงทุนซีรีส์ A ถึง 31.2 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1 พันล้านบาท ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ทำโดยบริษัทชั้นนำ อาทิ UOB Venture Management, Seven Bank, Uni-President Asset Holding, Hashkey Capital, Hopeshine Ventures, Signum Capital, DU Capital และ Hanwha Investment and Security

ภาพข่าว



ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จัดสัมมนาออนไลน์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ โดยนางสาวชมภูษ ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนาออนไลน์ LH BANK WEALTH INFINITE: GLOBAL MARKETS RALLY AS “JOE BIDEN” วิเคราะห์ หุ้น-กองทุน เด็ด วิ่งนำ “Joe Biden” วิเคราะห์เจาะลึกนโยบายของ โจ ไบเดน หุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์ ตลอดจนงานจับกระแสหุ้นจีนยุคใหม่ China Insights รวมทั้งมุมมอง เชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุน

เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วยนางสาวณัฐยาภัทรกิจจานุรักษ์รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนและนำเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แดง-แม่จัด ณ อ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

